
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจำปี  ๒๕64 

วันศุกร์ที่  27  สิงหาคม  ๒๕64  เวลา  13.๓๐   น. 
ณ   หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

……………………….. 
ผู้มาประชุม 
1. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายจำลอง  ใจไหว   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายชญาดล  ฆารเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายกานต์  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายสุขุม  เบญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. ว่าที่ร้อยตรีธนัท แสงใส   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายณัฐณรงค์ สนศร ี   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายจีระพงษ์ ชิ้นฮะง้อ   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายสมศักดิ ์ เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายอภิชัย  น้ำจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายสมบัติ  หนูปัทยา  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นางสาวจำลอง ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายลิขิตร  จงสมชัย   สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายรณยุทธ  หอมหวล  เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
2. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี                       
3. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสมศักดิ์  ร่มไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายวิวรรธน์   เชิญตระกูลปพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. ดร.ศิรินันท์  หล่อตระกูล  รองนายกเทศมนตรี  ลาคลอด 
 

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
๑. นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ์     ศิริพานิช   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
1. นายประเสริฐ  ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
2. นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
3. นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ ์  ผอ.สำนักช่าง 
4. ดร.พงษ์พิมล  คำลอย   ผอ.สำนักการศึกษา 
5. นางสังวาลย์  สีแพนบาล  ผอ.สำนักคลัง 
6. นางจีรนันท์  ธารไชย   รก.ผอ.สำนักสาธารณสุขฯ 
7. นายวรวิทย์  ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
8. จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์  ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ 
9. นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์   ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
10. นายนิกร  แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
11. จ่าเอกภราดร เนตวงษ ์  หน.ฝ่ายรักษาความสงบ 
12. นายปวิช  ภูทองโปร่ง  จพง.ป้องกันฯ 
13. นายธันยพัต  คนหมั่นนิธิโชติ  ผจก.สถานธนานุบาล 
14. นางวัชรี  คำเดช   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
15. นางลักขณา  คันธสม   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
16. นางศศิพรรณ โพธิแท่น   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
17. นายมานิต  เหลื่อมกุมมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
18. นางสาวภัทรวดี พัฒนโพธิ์  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
19. นางกิ่งเพชร  ธารพร   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 
20. ตัวแทนชุมชนทั้ง 36 ชุมชน 
เร่ิมประชุมเวลา  13.๓0  น. 
นายรณยุทธ  หอมหวล เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล

ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 
2  ครั้งที่  2 ประจำปี  2564  เพ่ือประชุมตามระเบียบต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน ท่าน
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  เมื่อสมาชิกมาครบ
องค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  
2  ประจำปี  2564 และจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ทุก
ท่านทราบแล้ว  

ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล   ต่อไป เป็นระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ ประธานจะแจ้ ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ต่อที่ประชุม เรื่องท่ี 1  ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี ที่ กส ๕๒๐๐๘/ว๒953  
ลงวันที่ 20  สิงหาคม  ๒๕64 เรื่อง  แจ้งผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการ
จัดบริการสาธารณะของ อปท. พ.ศ.2564  ด้วยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์            
ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการ
สาธารณะ จำนวน 3 แบบ ตามที่สำนักงาน ก.ก.ถ. กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและ
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ถูกต้องและได้ประกาศการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ 
อปท. พ.ศ.2564  ให้ประชาชนได้ทราบไปแล้วนั้น ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จึงขอแจ้งผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท. พ.ศ.2564 ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว
เรื่องท่ี 2  ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี ที่ กส ๕๒๐๐๘/ว3040  ลงวันที่ 26  
สิงหาคม  ๒๕64 เรื่อง  แจ้งแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565 ) ด้ วยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   ได้ ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล           
(พ.ศ.2561-2565)  ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 
พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาเทศบาล ดังนั้น จึงขอส่ง
แผนพัฒนาเทศบาลดังกล่าว  มายังท่านเพ่ือโปรดทราบและจะได้ใช้ เป็นข้อมูล
ประกอบการทำหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลต่อไป  ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้แจ้งให้ทุก
ท่านทราบแล้ว  เรื่องท่ี 3  ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.ว
21 ลงวันที่  23  สิงหาคม  2564  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี     
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล  เป็นผู้
อภิปรายชี้แจงหรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ครั้งที่ 2  ประจำปี  ๒๕64  ในวันที่  27  สิงหาคม  2564 ผมอนุญาตครับ  
เรื่องที่ 4 ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ทางคณะ
ผู้บริหารได้ทำการแต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรี คือ ท่านวิวัฒน์ เชิญตระกูลประพัฒน์   ใน
วันดังกล่าวท่านติดภารกิจไม่ได้มาประชุมและในวันนี้ท่านมาเข้าร่วมประชุมขอให้
ท่านแสดงตัวต่อที่ประชุมสักนิดหนึ่งครับ ยินดีต้อนรับครับ 

   

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
-  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจำปี 2564 
   เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวทางงานเลขานุการสภายัง
จัดพิมพ์ไม่แล้วเสร็จ  จึงขอนำเข้ารับรองในการประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร 
-  ท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ขอเรียน
กระทู้ถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ผมอยากทราบว่า
ปัจจุบันนอกจากชุมชนดอนสวรรค์แล้วที่มีคนติดเชื้อโรค covid-19 ยังมีชุมชนไหน
อีกบ้างที่มีคนติดเชื้อโรค covid-19 ข้อ 2 ครูต่างชาติที่สอนอยู่ในโรงเรียนเทศบาล
ปัจจุบันเรายังจ้างสอนอยู่หรือไม่หรือเลิกจ้างแล้วขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  สำหรับกระทู้ถามข้อที่ 1 
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ขอให้ ผอ.ส่วนจีรนันท์เป็นผู้ตอบคำถาม  ส่วนกระทู้ข้อที่ 2 ขออนุญาตให้ผอ.สำนัก
การศึกษา  เป็นผู้ตอบคำถามครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.ส่วนจีรนันท์  ธารไชย  ครับ 
นางจีรนันท์  ธารไชย  รก.ผอ.สำนักสาธารณสุขฯ   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ดิฉันนางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ  รก.ผอ.สำนักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  ขออนุญาตตอบกระทู้ถามของท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ ข้อ 1 
ขอตอบว่านอกจากคลัสเตอร์ที่ชุมชนดอนสวรรค์พบว่ายังมีผู้ป่วยทั้งหมด 7 ราย 
เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านเดียวกันทั้งหมดตอนนี้หายเป็นปกติแล้วแพทย์อนุญาตให้กลับ
บ้านได้แล้ว 6 ราย เหลืออีก 1 รายที่กำลังรักษาตัวอยู่ นอกจากชุมชนดอนสวรรค์
แล้วจะมีคลัสเตอร์ที่ชุมชนท่าสินค้าซึ่งพบว่ามีผู้ป่วย 7 รายและผู้สัมผัสในบ้าน
เหมือนกันปัจจุบันรักษาตัวที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เจ้าหน้าที่ได้ลงพ้ืนที่ทำการ
สอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับ 7 รายนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ราย และได้
ส่งตรวจเมื่อวันที่ 18 - 21 สิงหาคมที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พบผลเป็นลบ 26 
รายและต้องตรวจผลซ้ำ 2 ราย  ปรากฏว่าเป็นผลบวก 1 ราย เข้ารับการรักษา
แล้วและในส่วน 28 ราย  รวมทั้งผู้ติดเชื้อก็ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วนอกนั้น
ก็ให้กักตัว 14 วันและสังเกตอาการโดยมีเจ้าหน้าที่ลงตรวจเยี่ยมทุกวัน นอกจาก   
คลัสเตอร์ 2 ที่แล้ว  ก็ยังมีผู้ป่วยยืนยันซึ่งเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆในแต่ละวันที่งานป้องกัน
และควบคุมโรคต้องรายงานจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดทุกวันในเวลา 15.00 น 
ติดตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังเมื่อมีผู้ป่วย covid-19 ที่สัมผัสผู้ป่วยจากพ้ืนที่
เสี่ยงอ่ืนๆที่ไม่ได้เกิดในเขตเทศบาลไปสัมผัสกับกลุ่มที่ติดเชื้อต่างอำเภอ เช่น 
จังหวัดสกลนคร  อำเภอกุฉินารายณ์  อำเภอยางตลาด ไปมาหาสู่กันและมีข้อมูล 
ณ วันที่ 16 สิงหาคมมีผู้ป่วยยืนยัน 8 ราย  อาศัยอยู่ซอยน้ำทิพย์  1 ราย  ชุมชน
ท่าสินค้า 3 ราย  ชุมชนวัดหอไตรฯ 1 ราย  ชุมชนหน้าโรงซ่อม ร.พ.ช. 1 ราย  
ชุมชนวัดใต้ 1 ราย  ชุมชนบุญกว้าง 1 ราย  รวม 8 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 
20 ราย ซึ่งได้เข้าสู่มาตรการเฝ้าระวังป้องกันเรียบร้อยแล้ว  สำหรับผู้ป่วย covid-19 
จำนวน 8 รายก็ได้เข้ารับการรักษาแล้ว  นอกจากนั้นก็มีผู้ป่วยสะสมในเขตเทศบาล
ระลอกที่ 3  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 28 ราย  ยังรักษาอยู่ที่
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 13 ราย  รักษาหายแล้ว 15 ราย  ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเราก็มีการ
เฝ้าระวังและมีเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมติดตามการกักตัวทั้ง 14 วัน  ทุกคนเข้าสู่
กระบวนการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค covid-19 ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.สำนักการศึกษาครับ 
ดร.พงษ์พิมล  คำลอย  ผอ.สำนักการศึกษา  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับ

กระทู้ของท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ ข้อ 2 ครูต่างชาติที่สอนในโรงเรียนเทศบาล
ปัจจุบันยังจ้างอยู่หรือไม่หรือเลิกจ้างแล้ว  ขอตอบว่า  ปัจจุบันทางโรงเรียน
เทศบาลโดยสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นโยบายของท่านนายกเทศมนตรีอยากจะ
ให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับครูเจ้าของภาษาโดยตรงจึงยังจ้างครูต่างชาติอยู่  จำนวน 13 
คน  โดยใช้งบประมาณของเทศบาลประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 1 
คน  โรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 9 คนและโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 3 คน มา
จากประเทศอังกฤษ  ประเทศแคเมอรูน ประเทศกานา และประเทศฟิลิปปินส์ครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผมต้องขอ
กราบขอบพระคุณที่ได้ฟังคำตอบแต่ผมอยากถามอีกนิดหนึ่งประเด็นชุมชนซอยน้ำทิพย์ 
เพราะ  2-3 วันมานี้ผมได้ข่าวว่าชุมชนซอยน้ำทิพย์มีผู้ป่วยติดเชื้อ  ผมอยาก
สอบถามท่านประธานผ่านไปยังผู้รับผิดชอบว่ามีผู้เสี่ยงสูงกี่ราย  ผมเคยได้ยินว่าเขา
ทำกิจกรรมร่วมกันหลายครอบครัว ต้องมีเชื้อและแสดงอาการก่อนถึงจะไปตรวจ
รักษาได้หรือครับ  กรณีนี้เขาเป็นข้าราชการอาการหนักมากถึงได้ไปโรงพยาบาล 
ผมอยากถามว่ากลุ่มเสี่ยงที่อยู่ร่วมกันเราได้ทำการกักตัวหรือเข้าไปดูและช่วยเหลือ
อย่างไร ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญผอ.ส่วนจีรนันท์  ธารไชย  ครับ 
นางจีรนันท์  ธารไชย  รก.ผอ.สำนักสาธารณสุขฯ   เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ดิฉันนางจีรนันท์  ธารไชย  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ  รก.ผอ.สำนักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม สำหรับคำถามของท่านสิทธิภรณ์  เมื่อมี
ผู้ป่วยเราก็จะมีทีมโรงพยาบาลไปรับ  ในส่วนของผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยทางทีมเราจะมี
ทีมสอบสวนโรคลงไปคัดกรองหาผู้ที่เสี่ยงสูงเราถึงจะส่งตรวจ  ถ้าไม่ได้กินข้าว
ร่วมกันสัมผัสใกล้ชิดก็จะไม่ได้ตรวจแต่จะให้กักตัว 14 วัน  ในส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบทีมงานก็ได้ลงพ้ืนทีใ่ห้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเป็นไปตาม
มาตรการของการเฝ้าระวังและควบคุมโรค covid-19 ทีมเราลงไปสำรวจถ้าเสี่ยง
สูงและมีอาการก็จะรีบส่งต่อทันที  ไม่ใช่ว่าเราจะเอามาตรวจทุกคน  ต้องผ่าน
กระบวนการสอบสวนโรคก่อนถึงจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้ แต่เราได้ให้  อสม.  
เฝ้าระวังติดตามผู้กักตัวทุก 14 วัน ขอบคุณค่ะ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 (4.1)  เรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3  
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น

ตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  (4.1)  เรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  พิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3  ขอเรียน
เชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ที่ทำหน้าที่ตรวจร่างเทศบัญญัติฯ
รายงาน  ขอเรียนเชิญท่านอาคม  สำราญเนตรครับ  

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ตามที่สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้มีมติเห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65  ในการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕64  เมื่อวันที่  11  
สิงหาคม  ๒๕64  ที่ประชุมมีมติให้เสนอคำแปรญัตติ  9  วัน  ตั้งแต่วันที่  16 
สิงหาคม  2564  – 24  สิงหาคม  ๒๕64  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐  น. เป็นต้นไป  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  นั้น  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
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เทศบัญญัติฯ  ซึ่งประกอบด้วย  1.  นายอาคม สำราญเนตร เป็นประธานกรรมการ  
2.  นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  เป็นกรรมการ  3.  นายสมศักดิ์  เวี ย ง ว ะ ลั ย  เป็ น
กรรมการ  4. นายสมบัติ  หนูปัทยา  เป็นกรรมการ  5. นางสาวจำลอง  ภูเต้านาค  
เป็นกรรมการและเลขานุการ  และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาร่าง      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 25 
สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ดังนี้  ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไม่มีการแก้ไข  ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มีการแก้ไข  เปลี่ยนแปลงข้อความในร่างเทศบัญญัติฯ งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในหน้าที่ 177 และ 179  เนื่องจากมี
ข้อความในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  สำนักช่าง  งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างคลาดเคลื่อน  จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ    
โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554  หมวด 3 ข้อ 49 วรรคสอง  
ข้อ 1. ข้อความเดิม  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแดงปนัดดา  ชุมชน     
สงเปลือยนอก  ตั้งไว้ 182,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร  กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 110.00 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 330.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  (ปรากฏในหน้ าที่  
177)  ข้อ 1.ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแดงปนัดดา  
ชุมชนสงเปลือยกลาง  ตั้งไว้ 182,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 110.00เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  
(ปรากฏในหน้าที่  177)  ข้อ 2.ข้อความเดิม  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ   
ค.ส.ล. รูปตัวยู  ซอยดลวาส  ชุมชนสงเปลือยกลาง  ตั้งไว้  453,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร  ลึกไม่น้อย
กว่า 0.40 เมตร ยาว 163.00 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด (ปรากฏใน
หน้าที่ 179)  ข้อ 2.ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู  
ซอยดลวาส  ชุมชนสงเปลือยใน  ตั้งไว้  453,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
รางระบายน้ำ  ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  ยาว 
163.00 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด (ปรากฏในหน้าที่  179)       
นายลิขิตร  จงสมชัย  ผู้เสนอ  นายจีระพงษ์  ชิ้นฮะง้อ  ผู้รับรอง  นายสมศักดิ์  
เวียงวะลัย  ผู้รับรอง  ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็น
เอกฉันท์ ให้แก้ไขข้อความในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่สมาชิกเสนอทุกรายการ  นอกเหนือจากการเสนอ
คำแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  มีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม   ส่วนที่ 3 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ไม่มีการแก้ไข  จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ในระเบียบวาระนี้เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ  51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่  2  
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ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ ไข เท่ านั้ น  เว้ น แต่ ที่ ป ร ะชุ ม ส ภ าท้ อ งถิ่ น จ ะ ได้ ล งม ติ เป็ น อ ย่ า ง อ่ื น                  
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 5 ท่าน ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อความในร่าง 
เทศบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่สมาชิก
เสนอทุกรายการ  ไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอสงวนความเห็นในการอภิปราย   
ซึ่งตามระเบียบฯ จะไม่มีการอภิปรายเมื่อประธานคณะกรรมการได้รายงานให้ที่
ประชุมทราบแล้ว  ถือว่าเป็นที่ยุติและผมจะถามมติทีละรายการครับ ในส่วนการ
เปลี่ยนแปลงข้อความในร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  นายลิขิตร จงสมชัย  ผู้ขอแก้ไข ในหน้าที่ 177  ข้อ 1. ข้อความเดิม  
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแดงปนัดดา  ชุมชนสงเปลือยนอก  ตั้งไว้ 
182,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กว้าง 
3.00 เมตร  ยาว 110.00 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 330.00 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด (ปรากฏในหน้าที่  177) ข้อ 1.
ข้อความใหม่  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแดงปนัดดา ชุมชนสงเปลือย
กลาง ตั้งไว้ 182,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 110.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 330.00 
ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด (ปรากฏในหน้าที่  177) ที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อความตามที่
เสนอ ผมขอถามมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ แก้ไข  กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจำนวน  16 ท่าน) 16 เสียง    
งดออกเสียง 2 เสียง  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม  กรุณายกมือ   
- ไม่มี - ต่อไปเป็นการขอแก้ไขข้อความ  หน้าที่  179 ข้อ 2.ข้อความเดิม  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู  ซอยดลวาส  ชุมชนสงเปลือยกลาง  
ตั้งไว้  453,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
กว้าง 0.30 เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 163.00 เมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด  (ปรากฏในหน้าที่ 179 ) ข้อ 2.ข้อความใหม่ โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู  ซอยดลวาส  ชุมชนสงเปลือยใน  ตั้งไว้  
453,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 
0.30 เมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  ยาว 163.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด  (ปรากฏในหน้าที่  179) ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้
พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อความตามที่เสนอ ผมขอถามมติที่ประชุม
ว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ แก้ไข  กรุณายกมือ  
(สมาชิกเห็นชอบจำนวน 17 ท่าน) 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ท่านสมาชิก
ท่านใดเห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม  กรุณายกมือ - ไม่มี - เมื่อที่ประชุมได้ลงมติใน
การขอแก้ไขข้อความในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  เรียบร้อยแล้ว ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่านในวาระที่ 2 ต่อไปใน
การพิจารณาในวาระที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 52 
การพิจารณาในวาระนี้ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติให้มีการอภิปราย
ถ้ามีเหตุผลอันสมควร  ดังนั้น  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นควรให้มีการ
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อภิปรายกรุณายกมือ  - ไม่มี - และในวาระนี้ให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรุณายกมือ 
(สมาชิกเห็นชอบจำนวน 14 ท่าน) 14 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง  ท่านสมาชิก
ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  - ไม่มี - เมื่อที่ประชุมมีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 แล้ว ต่อไปผมจะส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  ที่เสนอใหม่ 
 (5.1)  เรื่องญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ที่เสนอใหม่  (5.1)  เรื่องญัตติ

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
ด้วยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทโครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งมนเชื่อมถนนลาดยาง สายแขวงการทาง (ข้างโรงสีบุญ
สมดุล) ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง งบประมาณตั้งไว้ 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสาม
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  หลักการ  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งมนเชื่อมถนนลาดยางสายแขวงการทาง (ข้างโรงสีบุญสมดุล) 
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง งบประมาณตั้งไว้ 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) โดยปรับลดปริมาณพ้ืนที่ในการก่อสร้างและราคาค่าก่อสร้างลง  
เหตุผล  เนื่องจากถนนสายทุ่งมนเชื่อมถนนลาดยาง สายแขวงการทาง (ข้างโรงสี
บุญสมดุล) ชุมชนวัดป่ าทุ่ งศรีเมือง องค์การบ ริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์             
ได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างให้เป็นถนน ค.ส.ล. ไปแล้วบางส่วน ยาวประมาณ 
190 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้าง 950 ตารางเมตร คงเหลืองานก่อสร้างถนน      
ค.ส.ล. ยาว 260 เมตร หรือมีพ้ืนที่ประมาณ 1,300 ตารางเมตร  คิดเป็นเงินค่า
ก่อสร้าง 734,000 บาท  (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และเพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 กำหนดไว้ว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ดังนั้น จึงเสนอ
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ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งมนเชื่อมถนนลาดยางสายแขวงการ
ทาง (ข้างโรงสีบุญสมดุล) ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง  เพ่ือให้สภาท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติ ต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านจำลอง  ใจไหวครับ 
นายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบวาระที่ 
(5.1)  เรื่องญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ในเมื่อการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างโรงสีบุญสมดุล 
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมืองจากงบประมาณที่ตั้งไว้ 1 ,350,000 บาท  ลดลงเหลือ 
734,000  บาท  คงเหลืองบประมาณ 616,000 บาท  นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเทศบาล
จะได้นำงบประมาณส่วนที่เหลือไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน  ผมเห็นด้วยแต่ผมอยาก
ถามท่านประธานว่าก่อนที่จะมีการสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นนี้เราไม่ได้มีการสำรวจ 
ตรวจสอบ ออกแบบและคำนวณก่อนหรือครับ  และการที่ อบจ.ได้ดำเนินการ
ก่อสร้างแล้วบางส่วนนั้น  ทาง อบจ. ไม่ได้แจ้งให้เราทราบหรืออย่างไรครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  สำหรับญัตติขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
อย่างที่ท่านจำลอง  ขออนุญาตเอ่ยนามได้กล่าวว่าเป็นสิ่งที่ดี  ผมเห็นดีด้วยและ
อยากเรียนว่าในการก่อสร้างอะไรก็ตามที่เป็นสมบัติของเทศบาลก่อนที่จะมีการ
ก่อสร้างต้องมีการประเมินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  ผมไม่ทราบว่าก่อนที่จะ
ดำเนินการผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบได้ลงไปดูก่อนหรือยังเพราะถนนเส้นนี้เป็นทรัพย์สิน
ของเทศบาล  หาก อบจ. มาสร้างเขาก็ต้องขออนุญาตเราหรือแจ้งเราก่อน  หรือ
เขาไปสร้างแล้วค่อยแจ้งเราผมก็ไม่ทราบเราถึงได้ทำงบประมาณแบบนี้  แต่ก็ถือว่า
เป็นสิ่งที่ดีเพราะเราจะได้มีงบประมาณเหลือ  ฉะนั้น  ในการก่อสร้างอะไรก็ตาม
โดยเฉพาะพ่ีน้องประชาชนได้ร้องเรียนมาหลายแห่ง  บางทีเราให้คนอ่ืนสร้างแต่เรา
ไม่เคยไปดูทำให้เป็นปัญหา  ผมไม่ทราบว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเวลาเขาสร้างอะไรเรา
ได้ลงไปกำกับดูแล ตรวจสอบการก่อสร้างหรือไม่ว่าเขาใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้ตรงตาม
มาตรฐานที่เราตั้งไว้หรือไม่  ฉะนั้น  ผมขอฝากในครั้งต่อไปถ้าเราจะก่อสร้างอะไรก็
ตามขอให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ลงไปสำรวจ ตรวจสอบเพ่ือจะได้ทำ
เป็นประมาณการในการก่อสร้างต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านอาคม  สำราญเนตรครับ 
นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ในระเบียบวาระที่ (5.1)  เรื่องญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งมน
เชื่อมถนนลาดยางสายแขวงการทาง (ข้างโรงสีบุญสมดุล) ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง 
ผมเข้าใจว่าเป็นงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564  ที่เราจัดทำในปี พ.ศ.2563  ซึ่ง
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ใช้ เป็นเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในช่วงที่มีการจัดทำ        
เทศบัญญัติงบประมาณ  สำนักช่างได้ดำเนินการออกสำรวจพ้ืนที่ซึ่งปรากฏใน   
เทศบัญญัติงบประมาณต่อมาทาง อบจ. ได้เข้าไปดำเนินการด้วยงบประมาณที่มี
ไม่ได้ทำตลอดสาย  เมื่อเทศบาลจะเข้าไปดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวจึงไม่
สามารถดำเนินการได้เพราะเหลือปริมาณงานไม่เท่ากับที่เสนอไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564  จึงมีการขอเปลี่ยนแปลงข้อความเพ่ือให้มี
ปริมาณงานที่ถูกต้องตามระเบียบ  ผมเห็นด้วยและอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
ข้อความเพราะเราจะมีงบประมาณเหลือเพ่ิมขึ้น  จำนวน 616 ,000  บาท  และ
ผมอยากเรียนสอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าเงินจำนวนที่
เหลือเราสามารถตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้หรือไม่  หรือตกเป็นเงินสะสมต่อไป  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี  เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ผมขออนุญาตนำเรียน
เกี่ยวกับ เรื่องที่ ดินข้างโรงสีบุญสมดุลว่า  ถนนเส้นนี้ ตอนที่ ผมเข้ามาเป็น
นายกเทศมนตรีใหม่ๆเป็นแค่ถนนดินหลังจากนั้นประมาณปี พ.ศ. 2546 - 2547 
เราได้ทำเป็นถนนลูกรังยาวตลอดจนเชื่อมถนนลาดยางหลังแขวงการทาง  แต่เมื่อปี 
2557 - 2558  มีชาวบ้านเอาดินไปถมและเอาลวดหนามไปกีดขวางเพ่ือห้ามให้
คนผ่าน  เมื่อทางเทศบาลเห็นจึงได้ประสานให้นิติกรไปแจ้งความว่ามีการกีด
ขวางทางสาธารณะ  ผลปรากฎว่าตำรวจไม่รับแจ้งความเพราะคนที่ไปทำเขามี
เอกสาร นส.3 ระบุชื่อเขาเป็นเจ้าของซึ่งตำรวจไม่สามารถดำเนินการเขาได้เพราะ
ถือว่าเป็นการดำเนินการโดยชอบแต่ด้วยการเป็นนักกฏหมายผมทราบดีว่าถนนซึ่ง
เป็นทางที่ให้ประชาชนสัญจรไปมาประมาณ 10 - 20 ปี  การที่เจ้าของมีเอกสาร
สิทธิรู้อยู่แล้วแต่ไม่มีการห้ามปราม  การทำลักษณะนี้เป็นการสละสิทธิให้เป็นที่
สาธารณะ  ซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ประโยชน์ เกิดกับพ่ีน้อง
ประชาชน  ให้เป็นสาธารณะทันทีถึงแม้จะยังไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่แน่นอน
เมื่อเขาไปทำกฏหมายก็ยอมรับในเอกสารของเขา  ดังนั้น  จึงมีการดำเนินคดีตาม
กฏหมาย  ผมก็ได้ไปหาท่านอัยการจังหวัดและขอให้ท่านดำเนินการฟ้องร้องบุคคล
ซึ่งเป็นผู้สร้างสิ่งกีดขวางทางเข้า - ออกของพ่ีน้องประชาชน  ผลปรากฏว่าเขาไป
ร้องศาลชั้นต้นตัดสินให้เทศบาลชนะ  เขาอุทธรณ์ศาลก็ตัดสินให้เทศบาลชนะ  เขา
ร้องศาลฏีกา  คดีชนะ 2 ศาล  ไม่มีการแก้ไขถือว่าต้องห้ามไปศาลฎีกา  ตัวจำเลย
จึงขออนุญาตผู้พิพากษาที่พิจารณาเพ่ือขออนุญาตฏีกา  รออยู่สักประมาณ 1 ปี 
ศาลฏีกาก็ตัดสินว่าไม่รับเป็นฏีกา  เนื่องจากคำฎีกาที่เขียนออกมาไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยเดิมของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่ตัดสินไว้และศาลอุทธรณ์
เห็นดีด้วยก็ยืนตามเดิม  สรุปมีการสู้คดีกันถึง 3 ศาล  เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วผม
ก็อยากไปทำถนน ค.ส.ล. ให้กับพ่ีน้องประชาชน  ดังที่ท่านอาคมพูดการเตรียมงาน
ต้องมีการประชาคม  จัดทำแผนชุมชน  บรรจุโครงการ  วัดความกว้าง - ยาว  
พร้อมกับตั้งงบประมาณไว้ในแผนชุมชนแล้วถึงมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล
ผ่านกระบวนการพิจารณาของแผนพัฒนาเทศบาล  จนกระทั่งบรรจุในเทศบัญญัติ  
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หากจำได้เราทำเทศบัญญัติประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ปี 2563  เพ่ือ
จัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณปี 2564 แต่งบประมาณที่เราผ่านเมื่อสักครู่เรา
ทำของปี 2565  แต่ข้อมูลที่เราทำทั้งหมดเราทำมาตั้งแต่ปี 2563  เพราะฉะนั้น
สิ่งที่เราทำถูกต้องทุกอย่างทั้งจำนวน ตัวเลข พ้ืนที่และปริมาณงาน  จำนวนเงิน  
แต่ในระหว่างที่เรายังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างปรากฎว่าเจ้าหน้าที่ของเราไปพบเห็นว่าทาง 
อบจ. ได้นำงบประมาณมาทำถนน ค.ส.ล. จากด้านหลังเข้ามาเป็นระยะทางไม่มาก
นัก  ที่เราเห็นก็เพราะเราลงไปดู  หากจัดซื้อจัดจ้างก็จะเป็นการทำงบประมาณ
ซ้ำซ้อนเราจึงตัดและทำให้ถูกต้อง  และมาดูต่อว่าทาง อบจ. เขามาทำได้อย่างไร  
ถ้าท่านอยากรู้ต้องไปถาม อบจ.เอง  แต่ทาง อบจ. มีอำนาจหน้าที่ ในการ
ดำเนินการในเขตพ้ืนที่รอยต่อเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตำบลหลุบหรือตำบลเหนือ  
ถ้าเป็นรอยต่อทาง อบจ. เขาสามารถทำให้พ่ีน้องประชนชนได้  อาจจะเป็นเพราะพ่ี
น้องประชาชนแถบนั้นทำเรื่องไปขอให้ทาง อบจ. ดำเนินการให้  เมื่อทาง อบจ. จะ
ดำเนินการเขาก็ไม่ได้แจ้งเราเพราะเขามีอำนาจดำเนินการได้  และขออนุญาตตอบ
ท่านอาคมว่าเมื่อเงินเหลือก็ต้องคืนเงินไม่ได้ใช้เอาไปทำอย่างอ่ืนไม่ ได้  หากจะใช้
ต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เมื่อเงินไม่ได้ใช้งบประมาณปีนี้เงินหายไป 50 ล้าน
บาท ดังที่ท่านเห็นในเทศบัญญัติที่ประมาณการไว้  เขาทำแล้วเราได้ประโยชน์ก็
เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเขาทำไปแล้วเราก็มาแก้ไขให้ถูกต้องเขาก็ไม่ผิด  เราก็ไม่ผิดและ
ประชาชนก็ได้ประโยชน์ด้วย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อสมาชิกได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว และท่านนายกเทศมนตรีได้
ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว  ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอ กรุณายกมือ (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 17 ท่าน) 17 เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -  

 

 (5.2)  ญัตติขออนุญาตกู้ เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
(สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ที่เสนอใหม่  (5.2)  เรื่องญัตติ
ขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (สำนักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอญัตติขออนุญาตกู้
เงิน จ าก เงิน ทุ น ส่ ง เส ริม กิ จ ก าร เท ศ บ าล  ด้ วย เท ศบ าล เมื อ งก าฬ สิ น ธุ์                  
โดยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากสำนักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกลสำนัก
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  หลักการ  เพ่ือขอกู้
เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  สำหรับก่อสร้างศูนย์
เครื่องจักรกลสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมใหม่  ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียน ที่ กส 646 ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  เนื่องจากศูนย์
เครื่องจักรกลสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งเดิม  ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนคุ้มห้วย  
มีถนนทางเท้าเข้า - ออก ชุมชนคับแคบ และมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่
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หนาแน่น  ทำให้เวลารถเก็บขนขยะและยานพาหนะต่างๆ เข้า - ออก ลำบาก และ
อาจส่งผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าวได้  โดยจะมีการก่อสร้าง 
ดังนี้ 1.  ถมดินลูกรังปรับระดับ  2.  ระบบไฟฟ้า แสงสว่างภายในพ้ืนที่  3. ถนน 
ลานจอดรถ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  4. ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี      
ค.ส.ล.  5. รั้วแบบโปร่งพร้อมประตูทางเข้า และรั้วแบบทึบ  6. อาคารเก็บวัสดุ  
ขนาด 10.0 × 60.0 เมตร  2 หลัง  7. อาคารเก็บวัสดุ  ขนาด 5.0 × 7.0 เมตร  
4 หลัง  8. อาคารห้องส้วม  ขนาด 3.0 × 9.0 เมตร  1 หลัง  9. โรงจอดรถ  
ขนาด  6.0 × 10.0 เมตร  8 หลัง  10. ป้อมยาม 1 หลัง   11. ศาลาจ่ายงาน
 1 หลัง   12. เสาธง  1 ต้น  13. ป้ายศูนย์เครื่องจักรกล  1 ป้าย 14. ห้องพัก
พนักงาน ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาด 9.0×40.0 เมตร  4 หลัง  15. บ้านพักพนักงาน 
ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาด 9.0×8.0 เมตร 6 หลัง  16. จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าและขยายไฟฟ้า 1 จุด  รายละเอียดตามแบบเลขที่  61/2564  รวม
งบประมาณในการก่อสร้าง 37,000,000 บาท (สามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 
เนื่องจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับการอุดหนุนงบประมาณค่อนข้างน้อย ทำให้มี
งบประมาณจำกัดที่จะนำไปพัฒนาด้านต่างๆ จึงจำเป็นต้องกู้เงิน ก.ส.ท. ซึ่งเป็น
แหล่งเงินทุนของกระทรวงมหาดไทย มีไว้สำหรับเทศบาลกู้ยืม เพื่อใช้ดำเนินกิจการ
โครงการก่อสร้างต่างๆ อันเป็นการลงทุนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และ
โครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี แล้ว เหตุผล สำนักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มียานพาหนะและเครื่องจักรประกอบด้วย  
รถเก็บขนขยะ จำนวน 10 คัน รถเก็บขนขยะเล็ก 2 คัน รถบรรทุกน้ำ 1 คัน     
รถกวาดถนน 1 คัน  รถดูดโคลน 1 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ 3 คัน รถกระบะเล็ก 2 
คัน รถกระบะบรรทุก  1 คัน รถตักล้อยาง 1 คัน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ และ
เครื่องมือซ่อมบำรุงต่างๆ ที่ใช้ในงานรักษาความสะอาดอีกจำนวนมาก ซึ่งหากมี
การจอดเก็บรักษาในศูนย์เครื่องจักรกลที่มีความปลอดภัย และมีทางเข้า - ออก   
ในการปฏิบัติงานได้สะดวก ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนก็จะสามารถทำให้การ
ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  ตามระเบียบการกู้เงินเทศบาลจะสามารถกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากสภา
เทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามความใน
มาตรา 66 (6) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  จึงเรียนมาเพ่ือขอได้โปรดนำเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เพื่อให้สภาพิจารณาอนุญาตต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านจำลอง  ใจไหวครับ 
นายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบวาระที่
(5.2)  เรื่องญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (สำนัก
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  สำหรับก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกลสำนักสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้น  สำหรับการย้ายศูนย์เครื่องจักรกล
ออกจากชุมชนคุ้มห้วยไปอยู่แห่งใหม่  ถือว่าดีผมเห็นด้วย  เนื่องจากผมได้รับทราบ
จากพ่ีน้องประชาชนว่าเวลารถวิ่งเข้า - ออก ส่งกลิ่นเหม็น  ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่
เทศบาลมีโครงการที่จะย้าย  ในการย้ายผมว่าทำไมไม่ปรับปรุงไปทีละส่วน  ไม่ต้อง
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กู้ถึง 37 ล้านบาท  ควรจะกู้ทีละเล็กละน้อยเพราะสถานการณ์แบบนี้ทุกสิ่งปรับ
ลดลงทุกอย่าง  รายได้ก็ลดลง  ถ้าเราไปกู้อีก 37 ล้านบาท  จะไม่เป็นการเพ่ิม
ภาระหนี้สินให้กับเทศบาลไปอีกสิบๆปีหรือครับ  หรือท่านประธานคิดเห็นอย่างไร
ในการขอย้ายและขอกู้ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก  ผมจึงอยากฝากท่าน
ประธานผ่านไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเราควรจะขยับขยายไปทีละเล็กละน้อย  
หากรวมกับการขอกู้อ่ืนๆอีกรวมๆแล้วประมาณ 52 ล้านบาท  สำหรับวันนี้การ
ย้ายผมเห็นด้วย  แต่การขอกู้เงินจำนวนมากผมไม่เห็นด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ด้วยความเคารพ
ผมขอใช้เวทีสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ขอเวลาท่านประธานไม่มากเพ่ืออภิปรายตั้งข้อ
สังเกตุในญัตติการกู้เงิน 3 โครงการ  สำหรับโครงการแรกญัตติขออนุญาตกู้เงิน
จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  สำหรับ
ก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกลสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่  ซึ่งปรากฎใน
แผนพัฒนา 5 ปี  จากที่ผมได้ศึกษาแผนพัฒนา 5 ปี แล้ว  ครั้งแรกตั้งไว้ปี 2562 
จำนวน 11 ล้านบาทแต่ไม่ได้ดำเนินการ  ครั้งที่สองตั้งไว้ในปี 2563 จำนวน 11 
ล้านบาท  ไม่ได้ดำเนินการ  ส่วนในปี 2564 - 2565  ไม่มีตั้งไว้  คงไม่มีปัญหา
เพราะมีในแผนพัฒนา 5 ปีอยู่แล้วเราจะเอามาทำปีไหนก็คงไม่มีปัญหา  ความจริง
แล้วการย้ายศูนย์เครื่องจักรกลสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจากที่เก่าบริเวณ
ชุมชนคุ้มห้วย  ผมยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะบริเวณที่ตั้งเดิมนั้น  ทางเข้า - ออก
คับแคบ  ประชาชนก่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก  แต่การย้ายศูนย์
เครื่องจักรกลโดยการกู้เงิน จำนวน 37 ล้านบาท ในช่วงวิกฤติแบบนี้ผมว่ายังไม่มี
ความจำเป็นเร่งด่วนขนาดนั้นเพราะเงินกู้ จำนวน 37 ล้านบาท  เป็นเงินจำนวน
มาก  หากกู้ได้จะเป็นภาระของงบประมาณรายได้ของเทศบาลเรา  เพราะเทศบาล
จะต้องจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกปีอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 10 ปี  ซึ่งรวมแล้วใน
แต่ละปีก็หลายล้านบาท  โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติแบบนี้ซึ่งอยู่ในช่วงการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  การระบาดนี้ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่  ในปีนี้การจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลก็ไม่เข้าเป้าตามที่ประมาณการไว้  การกู้เงินจำนวน 37 ล้าน
บาท  เพ่ือมาทำโครงการเดียวผมว่าไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม  ท่านประธาน
ลองพิจารณาดูและลองเปรียบเทียบกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  งบประมาณปี 2565 เราตั้งไว้ 16 ,246,000 บาท สามารถ
จัดทำโครงการได้ 20 โครงการ  แต่เงินจำนวน 37 ล้านบาทที่เรากู้มาทำได้เพียง
โครงการเดียวท่านประธานคิดว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่  ท่าน
ประธานจำได้หรือไม่ตอนที่เราย้ายศูนย์เครื่องจักรกลสำนักช่างจากที่เก่าเพ่ือไป
สร้างที่ใหม่ในปัจจุบัน  ตอนนั้นเราย้ายเพ่ือให้โรงเรียนเทศบาล 4 มาแทนที่  เรากู้
เงินเพียงแค่ 10 ล้านบาทเศษ  เพ่ือก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกลแห่งใหม่นี้  การกู้
เงินครั้งนั้นกับครั้งนี้ทำไมต่างกันมาก  การกู้เงิน 10 ล้านบาท  ตอนนั้นก็ไม่มีโรค
ระบาดการจัดเก็บรายได้สถานะการเงินการคลังก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เงินกู้ 37 
ล้านบาท  ถ้าเทียบกับงบประมาณในโครงการโครงสร้างพ้ืนที่ในปีงบประมาณ 
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2565  จำนวน 16 ล้านบาทเศษเท่ากับ 2 เท่ากว่าๆ  สามารถจัดทำโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานได้ถึง 2 ปีงบประมาณเป็นอย่างน้อย  เงินกู้ 37 ล้านบาท  ทำได้
เพียงโครงการเดียว  ผมไม่คิดว่าจะทำให้ที่แห่งนี้เป็นที่เชิดหน้าชูตาให้เทศบาลได้
มากมายขนาดนั้น  ท่านประธานครับด้วยความเคารพผมเข้าใจดีว่าการกู้เงินในครั้ง
นี้ไม่ใช่ว่าสภาผ่านไปแล้วจะกู้ได้เลย  จะต้องให้จังหวัดพิจารณาและต้องให้ ก.ส.ท. 
พิจารณากว่าจะเสร็จสิ้นก็ต้องใช้เวลาประมาณ 6 - 8 เดือน  ฉะนั้น ญัตติขอ
อนุญาตกู้ เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   (สำนักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)  จำนวน 37 ล้านบาท  ในช่วงวิกฤติเช่นนี้ผมจึงคิดว่ายังไม่มีความ
จำเป็นเร่งด่วน  ขอบคุณครับ      

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านสุขุม  เบญจมาศครับ 
นายสุขุม  เบญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม

นายสุขุม  เบญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  กระผมในฐานะตัวแทน
ชุมชนคุ้มห้วยผมเห็นด้วยในการย้ายศูนย์เครื่องจักรกล  เพราะพ้ืนที่ตรงนั้นถือว่า
เป็นมลพิษเวลารถเข้า - ออก ส่งกลิ่นเหม็น  แต่ผมอยากเสนอผ่านท่านประธาน
ผ่านไปยังคณะผู้บริหารคือมีแผนชุมชนลงประชาคมว่าหลังจากที่ย้ายศูนย์
เครื่องจักรแล้วจะใช้พ้ืนที่เป็นสนามกีฬาชุมชนคุ้มห้วย  ผมหวังว่าท่านผู้บริหารคง
จำได้  และอีกอย่างหนึ่งผมเห็นด้วยกับท่านจำลองว่าการย้ายขอให้ย้ายแบบค่อย
เป็นค่อยไป  สิ่งไหนที่เอาไปได้ก่อนก็สมควรที่จะเอาไป  เช่น รถขยะ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ
ครับ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  สำหรับ
โครงการแรกญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (สำนัก
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ผมคิดแบบเดียวกับท่านนพดล  ผมเคยพูดในสภา
ครั้งหนึ่งและรับปากว่าจะสนับสนุนและช่วยผลักดันอย่างเต็มที่ในการย้ายศูนย์
เครื่องจักรกลของสำนักสาธารณสุขเพราะที่ผ่านมาเป็นปัญหาหลักของชาวบ้าน  
ผมมาคิดดูแล้วว่าถ้าเวลาปกติเหมือนที่ผ่านมาการกู้เงิน 100 - 200 ล้านบาท  
ผมไม่ว่าเพราะเป็นประโยชน์ของเทศบาลและของพ่ีน้องประชาชน  แต่ ณ วันนี้
สถานการณ์บ้านเมืองมีปัญหาประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสโดยที่ไม่เคยมีมาก่อน
ด้วยโรคโควิด - 19 ท่านประธานทราบหรือไม่ครับว่าทุกวันนี้ประเทศไทยเป็น
อันดับ 1 ของโรคก็ว่าได้   เช่น ประเทศบราซิล ประเทศอินเดีย  ประเทศ
สหรัฐอเมริกาทุกวันนี้เขาติดวันละ 30,000 คน แต่ประชากรเขาหลายพันล้านคน  
เขาตรวจประชากรเขาวันละ 1 ล้านคน พบเชื้อ 30,000 คน  แต่ประเทศไทยเรา
ตรวจเชื้อวันละ 50,000 คน พบเชื้อวันละ 20,000 คน  ทุกวัน  ถ้าตรวจเหมือน
ประเทศอ่ืนๆหรือตรวจประมาณ 100 ,000 คน จะติดเชื้อประมาณวันละ 
40,000 คน  ถ้าตรวจวันละ 1 ล้านคนก็คงติดประมาณ 2 แสนกว่าคน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านอภิชัยจะประท้วงใช่หรือไม่ครับ 
นายอภิชัย  น้ำจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายอภิชัย  น้ำจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   ผมขอประท้วง
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ครับ  เพราะตอนนี้เราพูดเรื่องญัตติการกู้เงินแต่ท่านสมาชิกที่พูดอยู่ตอนนี้พูดนอก
ประเด็นครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมวินิจฉัยแล้วว่ายังเกี่ยวข้องกันอยู่  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ
ครับ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมเป็นห่วงสถานการณ์โลกของเราโดยเฉพาะสถานการณ์
แบบนี้  ผมอยากตำหนิผู้นำซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีความจริงแก้ปัญหานิดเดียวแต่
ท่านไม่ทำ  บุคลากรเรามีความพร้อมในทุกที่แต่ไม่ใช้ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอให้ท่านสิทธิภรณ์พูดอย่างกระชับ  เรื่องโควิด -19 น่าจะ
พอสมควรแล้วครับ   

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานคงเข้าใจเพราะโรคนี้กำลังระบาดในประเทศ
ไทย  แล้วเทศบาลเรายังจะกู้เงินอีก จำนวน 37 ล้านบาท ถ้ากู้เพ่ือแก้ไขปัญหา
สถานการณ์โควิด-19 ให้กับพ่ีน้องประชาชน  โรคระบาดจะกลายพันธ์เมื่อไหร่  จะ
มีคนเสียชีวิตอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้  ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเจริญกว่าเราเขายังเอาไม่
อยู่   ซอยน้ำทิพย์ของผมก็ไม่รู้กี่ราย  เงิน 37 ล้านบาท  ผมว่าน่าจะเอามา
แก้ปัญหาให้บ้านเมืองจะดีกว่า  เมื่อบ้านเมืองสงบ  ปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บแล้วจะ
กู้เงิน 100 - 200 ล้านบาท  ผมจะสนับสนุนถ้าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านอาคม  สำราญเนตรครับ 
นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ในระเบียบวาระที่  (5.2)  เรื่องญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล  (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  เพ่ือก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกลสำนัก
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่  จำนวน 37 ล้านบาท  เงินจำนวนนี้สำหรับ
ผมถือว่ามีจำนวนที่สูงมากแต่เมื่อดูงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จะเห็นว่าเรามีการชำระหนี้เงินกู้งวดสุดท้าย 2 โครงการ  รวมเงินต้นและ
ดอกเบี้ย  รวมทั้งสิ้น 3,776,000 บาท  ต่อ 1 ปีงบประมาณ  ซึ่งจำนวนเงินที่เรา
ตั้งไว้ในปี 2565 - 2566  เราไม่ได้จ่ายและมีเงินเหลือพอที่จะชำระหนี้หากสภา
แห่งนี้อนุญาตให้คณะผู้บริหารกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพ่ือนำมา
แก้ไขปัญหาความแออัดของศูนย์เครื่องจักรเดิมของสำนักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ปัจจุบันตั้งอยู่ชุมชนคุ้มห้วยติดกับโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมื อง
กาฬสินธุ์  ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมในปัจจุบันทำให้ประชาชนสร้าง
บ้านเรือนขึ้นหนาแน่นและเพ่ิมมากขึ้น  อีกทั้งทางเข้า - ออกปัจจุบันคับแคบมาก 
การจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงเช้า - เย็น  รถออกไม่เป็นเวลาทำให้เกิดความแออัด
และเกิดความรำคาญใจสำหรับผู้ที่อาศัยในชุมชน  อย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ดีให้
ประชาชนใช้ชีวิตประจำวันให้มีความสุขมากขึ้น  แต่ถ้าจะบอกว่าโครงการเดียว 
37 ล้านบาท  เมื่อดูรายละเอียดแล้วทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินโครงการทั้งหมด 
16 รายการ  ผมขออนุญาตท่านประธานอ่านรายละเอียด  ดังนี้ 1.  ถมดินลูกรัง
ปรับระดับ  จำนวน  2,832,256  บาท 2.ระบบไฟฟ้า แสงสว่างภายในพ้ืนที่  
จำนวน  676,248  บาท 3. ถนน ลานจอดรถ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  จำนวน 
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2,245,784 บาท 4. ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี  ค.ส.ล. จำนวน
2,360,345  บาท 5. รั้วแบบโปร่งพร้อมประตูทางเข้า และรั้วแบบทึบ จำนวน  
1,155,532  บาท 6. อาคารเก็บวัสดุ  ขนาด 10.0 × 60.0 เมตร  2 หลัง  
จำนวน  4,412,939 บาท 7. อาคารเก็บวัสดุ  ขนาด 5.0 × 7.0 เมตร  4 หลัง   

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตท่านประธานครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านนพดล  แก้วพูล  จะประท้วงอะไร  เชิญครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  การตอบเป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารที่เป็นผู้ยื่นญัตติ   
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมขอวินิจฉัยครับว่า  สมาชิกทุกท่านมีสิทธิอภิปรายสนับสนุน 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เอกสารที่แจกให้มีรายละเอียดครบถ้วนแล้ว  ไม่จำเป็นต้องอ่าน

รายละเอียดครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมอนุญาตให้ท่านอาคมอภิปราย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554  สมาชิกสภามีสิทธิอภิปรายเห็นต่างและสนับสนุนฝ่ายบริหาร   

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  รายละเอียดในนี้มีอยู่แล้วครับ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมอนุญาตให้ท่านอาคมอภิปรายครับ  ส่วนท่านจะอภิปรายอย่างไร  

ผมจะวินิจฉัยเองครับ  เชิญท่านอาคม  สำราญเนตร  อภิปรายต่อครับ 
นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณท่านประธานครับ  ผมอยากนำเรียนท่าน

สมาชิกที่ประท้วงว่า  ที่ผมเสนอข้อมูลนี้ต่อสภาเทศบาลเพ่ือให้สภาลงมติเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบให้คณะผู้บริหารกู้เงิน  ดังนั้น  ผมเองในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลมี
สิทธิเสนอความคิดเห็นในสิ่งที่ผมอยากสนับสนุนคณะผู้บริหาร  ผมขออนุญาต
อภิปรายต่อครับ  7. อาคารเก็บวัสดุ  ขนาด 5.0 × 7.0 เมตร  4 หลัง  จำนวน
1 ,136 ,460 บาท  8. อาคารห้องส้วม  ขนาด 3.0  × 9.0 เมตร  1 หลัง  
จำนวน  497,882  บาท 9. โรงจอดรถ  ขนาด  6.0 × 10.0 เมตร  8 หลัง  
จำนวน  680,307  บาท  10. ป้อมยาม 1 หลัง  จำนวน  137,414  บาท 
11. ศาลาจ่ายงาน 1 หลัง  จำนวน  152,153 บาท  12. เสาธง  1 ต้น  จำนวน 
91,783  บาท  13. ป้ายศูนย์เครื่องจักรกล  1 ป้าย จำนวน  96,587 บาท  
14. ห้องพักพนักงาน ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาด 9.0×40.0 เมตร  4 หลัง  จำนวน
9,179,010  บาท  15. บ้านพักพนักงาน ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาด 9.0×8.0 
เมตร 6 หลัง  จำนวน  4,154,362  บาท  16. จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
และขยายไฟฟ้า 1 จุด  จำนวน 735,000 บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 
37,000,000 บาท  ทุกรายการมีความจำเป็นที่จะต้องทำพร้อมกันเพราะการ
เคลื่อนย้ายรถมาก็ต้องมีที่จอดรถ  การขนย้ายอุปกรณ์ก็ต้องมีการจัดเก็บวัสดุ
สิ่งของ  คนงานเอารถมาจอดที่นี่แล้วจะให้เขาไปอยู่ที่อ่ืนก็ไม่ได้  หากให้เขาอยู่ก็
ต้องมีห้องน้ำ  มีสิ่งอำนวยความสะดวก  ไฟฟ้า  เมื่อดำเนินการแล้วต้องบริการให้
ครบ  หากจะขอกู้แค่ 10 ล้านบาท  ถ้าตามราคาห้องพักคนงาน ค.ส.ล. ชั้นเดียว 
ขนาด 9.0×40.0 เมตร  ได้ 4 หลัง  จำนวน 9,179,010  บาท  ที่จอดรถก็ไม่มี  
หากถามว่าเงินจำนวน 37 ล้านบาท  มีจำนวนมากหรือไม่  ถือว่ามากครับ  แต่ผม
คิดว่าผู้บริหารมองเห็นสถานะการเงินการคลังแล้วว่าเรามีเงินพอที่จะตั้งรับและเพ่ือ
จ่ายเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยในอีก 10 ปีข้างหน้า  เพราะผมเองตามที่ได้ทำหน้าที่
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สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนน
หนทางให้กับพ่ีน้องประชาชนไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท ทุกปี  ผมจึงเห็นด้วยและ
สนับสนุนให้คณะผู้บริหารดำเนินการกู้เงินต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ผมขอทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกนิดหนึ่งว่าในการอภิปราย  
ประธานสภาต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาที่อภิปรายเห็นแย้งหรือเห็นตรงข้ามญัตติ
ที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ  เมื่อเสร็จแล้วต้องถามสมาชิกที่อภิปรายสนับสนุน
สลับกันไป  ฝ่ายไหนไม่อภิปรายก็ให้ฝ่ายที่อภิปรายในก่อนหน้านี้อภิปรายเพ่ิมเติม
อีกได้  อย่างกรณีเช่นนี้ท่านอาคม  สำราญเนตร อภิปรายสนับสนุนในญัตติขอกู้เงิน
ของท่านนายก  ผมจึงขอถามท่านสมาชิกว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นต่างเชิญ
อภิปราย  มีหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะให้ฝ่ายสนับสนุนที่ประสงค์จะอภิปรายอยู่
อภิปรายต่อไป  เชิญท่านกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  สำหรับญัตติ
ขอกู้เงินเพ่ือบรรเทาผลร้ายให้ประชาชนในส่วนของชุมชนคุ้มห้วยและชุมชน
ใกล้เคียง  ถ้าดูตัวเลขจำนวนเงินที่ขอกู้  จำนวน 37 ล้านบาท จริงครับ  แต่เรา
ผ่อนจ่าย 10 ปี  ตกปีละ 3 ล้านกว่าบาทถือว่าไม่มากเท่าไหร่  ถ้า 3 ล้านกว่าบาท
แลกกับความอยู่ดีกินดีของพ่ีน้องประชาชนชุมชนคุ้มห้วยถือว่าคุ้มครับ  รถขยะของ
เราไม่ใช่ว่าถึงเวลา 08.00 น. แล้วทำงาน  คนงานของเรามีการเคลื่อนไหวทำงาน
ตั้งแต่เวลา 03.00 น.  - 04.00 น.  ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของทุกคน  ท่านลองไป
ถามประชาชนชุมชนคุ้มห้วยก็ได้ว่าเขาดีใจขนาดไหนที่เราจะบรรเทาผลร้ายให้เขา  
เพราะฉะนั้นเงินจำนวน 3 ล้านบาทต่อไปถือว่าไม่มากครับ  สำหรับเนื้องานที่ท่าน
สมาชิกได้อภิปรายเมื่อสักครู่ได้เต็มครอบคลุมทุกอย่าง  รถของเรามีเกือบ 20 คัน  
ประกอบกับพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างอาคาร  บ้านพักคนงานอย่างไรก็
คุ้มครับ  ผมอยากให้ท่านกลับไปถามชุมชนคุ้มห้วยว่าอยากให้เราย้ายออกมา
หรือไม ่ ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านสุขุม  เบญจมาศครับ 
นายสุขุม  เบญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายสุขุม  เบญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผมเป็นตัวแทน
ชุมชนคุ้มห้วยผมดูแล้วมีรายการทั้งหมดมี 16 รายการ  ผมคิดว่าน่าจะตัดออกเอา
เฉพาะที่จำเป็น  ผมขออนุญาตอ่านครับ  สำหรับโครงการที่จำเป็น  เช่น 1.  ถนน
ลานจอดรถ ค.ส.ล.  2. ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 3. อาคารเก็บพัสดุ 4. ห้องส้วม 
5. โรงจอดรถ  6. ป้ายศูนย์เครื่องจักร  ผมว่าสมควรที่จะอนุมัติแค่นี้ก่อนเพราะเรา
จะได้ย้ายรถขยะและสิ่งจำเป็นออกจากชุมชนชาวคุ้มห้วยเขาต้องการให้เอารถขยะ
ออกไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านจำลอง  ภูเต้านาคครับ 
นางสาวจำลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ดิฉันนางสาวจำลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบ
วาระที่  (5.2)  เรื่องญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
(สำนักสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม)  เพ่ือก่อสร้างศูนย์ เครื่องจักรกลสำนัก
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สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่  ตามที่เพ่ือนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วทั้งเห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วย  ส่วนตัวดิฉันขออภิปรายว่า  1 มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
จากสภาพที่แออัดไปสู่พ้ืนที่ 10 กว่าไร่ที่มีความเหมาะสม  ดิฉันอาศัยอยู่บริเวณนั้น
ทราบดีว่าเทศบาลพยายามจะไปสร้างในพ้ืนที่ตรงนั้นเพราะสามารถลดการแออัด
ของในเมืองได้  ตามที่ท่านสุขุม  เบญจมาศ  ขออนุญาตเอ่ยนาม  ได้กล่าวว่ามีบาง
รายการที่ เหมาะสม  ถ้านำรถไปแล้วไม่มีรั้วเราต้องจ้างเวรยามอีกกี่คนเพ่ือ
รักษาการณ์ตรงนั้น  ดิฉันดูแล้วว่าทั้ง 16 รายการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ทำพร้อมกันเพื่อเป็นความสะดวก เหมาะสมและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานและประชาชนที่อยู่แถวนั้น  ดิฉันเห็นว่าเราควรสนับสนุนเพราะการกู้เงิน
แต่ละครั้งคณะผู้บริหารมีความละเอียดรอบครอบในการจัดสรรเงินแต่ละปีเพ่ือ
ไม่ให้เทศบาลมีความเดือดร้อนในการกู้เงินแต่ละครั้ง  ดิฉันจึงขอสนับสนุนในญัตติ
นี้  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านสุขุม  เบญจมาศครับ 
นายสุขุม  เบญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายสุขุม  เบญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ที่ผมพูดไปนั้น
เนื่องจากว่าเรามีศูนย์เครื่องจักรอยู่บริเวณแขวงการทางและ 6 รายการที่เสนอไป
ผมอยากให้ไปทำบริเวณศูนย์เครื่องจักร  หัวข้อที่ผมเสนอไปมีลานจอดรถและ
รายละเอียดต่างๆแล้วครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญท่านสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ
ครับ 

นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน  กระผมนายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
ผมสนับสนุนให้มีการพัฒนาบ้านเมืองให้ เจริญไปข้างหน้า  จริงอยู่ครับว่า
สถานการณ์ช่วงนี้มีโรคระบาด  แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำอะไรเลย  ผมเห็นตัวเลข 
37 ล้านบาทกับพ้ืนที่  10 กว่าไร่  และสำนักสาธารณสุขฯ เขาทำงานเพ่ือ
ประชาชนถ้ารถขยะไม่ไปเก็บขยะบ้านท่านสัก 3 วัน  เราจะทำอย่างไร  ทำไมเรา
ไม่สนับสนุนหน่วยงานนี้  เจ้าหน้าที่เขาทำงานเพ่ือประชาชน  ผมอยากให้บริการ
เขาไม่ใช่เห็นต่างแบบนี้   เงิน 37 ล้านบาทถือว่าไม่สูงมาก  รถมีกี่คัน  คนงานมีกี่
คน  พ้ืนที่มีเท่าไหร่  ผมอยากให้ก่อสร้างทีเดียวไม่ใช่มีรถคันเดียวทำงานวิ่งทั้ง
จังหวัดอย่างนั้นค่อยเป็นค่อยไปได้  เราต้องไปเก็บขยะทุกชุมชนทั้งจังหวัดอยากให้
เห็นใจเขา  น่าจะมีสิ่งเพ่ิมเติมให้เขาเช่นศูนย์เครื่องจักรกลสมาร์ทไอที ฯลฯ  
สำหรับการกู้เงินผมเชื่อฝีมือผู้บริหาร  จากที่ผ่านมาเราเป็นหนี้หน่วยงานอ่ืน เช่น 
สำนักงานไฟฟ้า  ร้านค้า  กลับมามีเงินเก็บสะสมเราไม่ได้จัดทำข้อมูลขึ้นเอง
สามารถตรวจสอบได้  เทศบาลอื่นๆเขาไม่ได้มีเงินทุนสำรองเหมือนเราที่จะมีเครดิต
ไปกู้เงินได้  เขาอยากกู้ก็ไม่สามารถทำได้  เรากู้มาประชาชนชนได้ประโยชน์        
มีสิ่งของจับต้องได้  ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ขอสนับสนุน
โครงการนี้และโครงการหน้าถ้าจะมีการกู้เงินอย่างนี้อีกตามความสามารถของ
เทศบาลเราที่สามารถกู้ได้แล้วประชาชนได้ประโยชน์ผมจะสนับสนุนเต็มที่   
ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี  เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอขอบคุณสำหรับความ
คิดเห็นซึ่งทำให้ผมรู้ว่าใครมีวิธีคิดและมุมมองอย่างไร  การพัฒนาและการบริหาร
เราจะคิดมุมเดียวไม่ได้  ต้องคิดให้รอบครอบทุกมุมก่อนตัดสินใจ  การขอกู้เงินเพ่ือ
ทำศูนย์เครื่องจักรกลของสำนักสาธารณสุข  หากมองมุมเดียวก็คงคิดว่ายอดเงินมี
จำนวนมากในสถานการณ์ยุคโควิดไม่เหมาะสม  ไม่เป็นธรรม  ต้องบอกว่าท่านคิด
เองและเป็นความคิดแบบนี้  ถ้าคิดอย่างผู้บริหารคิดให้รอบครอบ  ทบทวนก่อน
ตัดสินใจ  ผมขออนุญาตนำเรียนต่อสภาแห่งนี้ในการขอพิจารณาว่าทำไมถึงขอกู้
เงิน  ประเด็นแรกต้องดูก่อนว่าทำไมถึงสร้างศูนย์เครื่องจักรกล  ประเด็นที่ 2 คือ 
ทำไมต้องกู้  ประเด็นที่ 3 คือ กู้เท่าไหร่  ให้คิดแบบนี้ว่าทำไมต้องทำ  พวกท่าน
เห็นด้วยเหมือนกันว่าชุมชนคุ้มห้วยคับแคบ การเดินทางเข้า - ออกไม่สะดวกและ
เป็นปัญหากับพ่ีน้องประชาชน  อีกเหตุผลหนึ่งที่ท่านไม่ทราบคือเรื่องที่ดิน  ผมรัก
และหวงแหนที่ดินแปลงนี้  เมื่อปี 2545 อดีตท่านนายกสมศักดิ์  ร่มไทรทอง  
ท่านได้ขอที่ดินแปลงนี้จากสำนักงานธนารักษ์มา 31 ไร่ ตั้งแต่ปี 2542 ผมมาเป็น
นายกปี 2545 โดยเงื่อนไขท่ีทางธนารักษ์ยกให้คือหากเทศบาลจะเอาพ้ืนที่ต้องขับ
ไล่ผู้บุกรุกออกจากที่ดินแปลงนี้ก่อนแล้วให้ทำภายใน 2 ปี  หากไม่ดำเนินการทาง 
ธนารักษ์จะเอาพ้ืนที่คืน  ผมเป็นนายกในปี 2545  ซึ่งเป็นปีที่ 2 เพราะท่านนายก
ก่อนหน้านั้นไม่ได้ ไปขับไล่   แต่ผมกับท่านปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
ผู้อำนวยการสำนักช่าง นิติกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพากันทำโครงการและ
งบประมาณในการออกไปขับไล่  ถูกต่อต้านและขึ้นป้ายขับไล่  ชาวบ้านเดินขบวน
ไปหาผู้ว่าราชการ  ผู้ว่าลงพ้ืนที่เราทำทุกอย่างจนผลักดันผู้บุกรุกออกจากที่ดิน
แปลงนี้ ไปได้ 31 ไร่  หลังจากนั้นเราก็ได้รับอนุมัติที่ดินแปลงนี้ เพ่ือที่จะทำ
สวนสาธารณะ  ต่อมาผมเห็นว่าที่ดินแปลงนี้น่าจะทำเป็นโรงเรียนกีฬาเพราะอยู่
ใกล้สนามกีฬาแต่หลังจากที่เราทำโรงเรียนกีฬาก็เกิดปัญหาว่าทางกรมส่งเสริมจะ
อุดหนุนรายหัวให้กับจำนวนนักเรียนเท่ากับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาไม่ใช่
โรงเรียนกีฬา  เมื่อไม่มีเงินอุดหนุนรายหัวแบบโรงเรียนกีฬาก็ไม่สามารถจัดทำ
โรงเรียนกีฬาได้  ดังนั้น  จึงมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กันใหม่ซึ่งเวลาก็ล่วงเลย
มานาน  แต่เราก็พยายามที่จะรักษาที่ดินแปลงนี้ไว้  หากเราปล่อยทิ้งไม่เข้าใช้พ้ืนที่
เขาก็จะเอาพ้ืนที่คืนหากไม่ทำอะไรภายใน 3 ปี  ท่านนายกสมศักดิ์ตอนนั้นท่านเข้า
มาเป็นที่ปรึกษาก็ได้ให้สำนักช่างหล่อรั้วคอนกรีดสีแดงไปปักไว้  ต่อมาปี 2551 
ผมแพ้เลือกตั้ง  เราไม่มีเงินไปทำสวนสาธารณะหรือโรงเรียนกีฬาที่ดินก็ถูกปล่อย
เอาไว้  พอปี 2551 เกิดปัญหาว่าทางธนารักษ์ก็อยากได้ที่ดินแปลงนี้กลับคืนแต่
ท่านอดีตนายกในสมัยนั้นก็ได้ไปหาท่านนายก อบจ. คือคุณแม่ชะม้อย วรามิตร  
ขออนุญาตเอ่ยนาม  เพ่ือแก้ปัญหาให้ที่ดินแปลงนี้ไปอยู่กับธนารักษ์  โดยบอกว่า
เทศบาลจะยกให้ อบจ. เพ่ือรักษาพ้ืนที่เอาไว้ทาง อบจ.ก็ส่งเรื่องไปที่ธนารักษ์บอก
ว่าจะเอามาทำเป็นโรงเรียนกีฬา  พ้ืนที่ 31 ไร่  เทศบาลส่งคืนพ้ืนที่แค่ 21 ไร่  อีก 
10 ไร่เก็บไว้เป็นศูนย์เครื่องจักร  พอผมเข้ามาเป็นนายกในปี 2554 ก็ได้มีการขอ
กู้เงินเพื่อทำศูนย์เครื่องจักรกลเนื่องจากเราย้ายโรงเรียนเทศบาล 4 ออกไปจึงต้องมี
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ศูนย์เครื่องจักรกล  ประกอบกับผมเข้ามาเป็นนายกและไปขอที่คืนจากนายก อบจ. 
ในขณะนั้นก็ได้รับเมตตาจากท่านนายก อบจ. คืนมา  เราจึงได้มาทำศูนย์
เครื่องจักรกลในพ้ืนที่ 10 ไร่  เดิมมี 31 ไร่  เอามาทำศูนย์เครื่องจักร 10 ไร่    
ยกให้ อบจ. 21 ไร่  ผมไปขอกลับคืนมาจากธนารักษ์ได้ 19 ไร่  หายไป 2 ไร่  
เพราะทางธนารักษ์เอาไปทำถนนเพราะมีการขอพ้ืนที่สนามบินไปทำศาลเยาวชน
และมีศูนย์ราชการอ่ืนๆ เช่น ปปช. การยาง แฟลตโรงพยาบาล  สำนักงานที่ดิน  
และตัดเข้าไปสำนักงานเกษตรลงมาจนถึงสนามกีฬา  ถนนเส้นนี้ถูกตัดขึ้นมาเนื้อที่
หายไป 2 ไร่  เราขอคืน 21 ไร่  ได้มา 19 ไร่  และประมาณปี 2550 สตง. มา
พบผมและบอกว่าไม่มีที่ตั้ง สตง. เขามีหน้าที่ตรวจสอบและขอความกรุณาให้
เทศบาลแบ่งพ้ืนที่ให้  ผมจึงแบ่งให้ 5 ไร่  เหลือพ้ืนที่ปัจจุบันนี้อยู่ 14 ไร่  ใน 14 
ไร่เราไม่มีเงินไปทำอะไรแต่เราขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ด้วยความตั้งใจว่าเมื่อ
ตรงสามเหลี่ยมเป็นศูนย์ เครื่องจักรกลของสำนักช่างที่ เหลือก็จะเป็นศูนย์
เครื่องจักรกลของสำนักสาธารณสุขควรจะเอาไว้ด้วยกัน  ความจริงแล้วประมาณปี 
2557 - 2558 ก่อนที่ท่านผอ.เจริญศักดิ์และผอ.เสาวนีย์ท่านจะเกษียณผมบอก
ว่าผมอยากกู้เงินให้คนละ 10 ล้านเพ่ือเอามาทำศูนย์เครื่องจักรกลทั้งสองแห่ง  แต่
ท่านผอ.เจริญศักดิ์ บอกว่าผมขอเอาก่อนเพราะที่ดินศูนย์เครื่องจักรจะต้องให้
เทศบาล 4  ท่านจึงเอาเงิน 10 ล้านนั้นไปก่อสร้าง  ส่วนผอ.เสาวนีย์ท่านต้องการ
รถขยะซึ่งเก่ามากแล้ว 10 ล้านของท่านขอเอาไปซื้อรถขยะ  แต่ศูนย์เครื่องจักรกล
ของสำนักสาธารณสุขไม่ได้ทำก็เป็นที่มาของการกู้เงินที่ท่านสมาชิกบางท่านได้พูด
ถึ งเป็ นการก่อสร้ างศูนย์ เครื่ องจั กรกลและซื้ อรถยนต์   รถขุ ด   จำนวน 
20,800,000 บาท  ปัจจุบันตอนที่ผมหมดวาระแล้วลงไปหาเสียงได้รับทราบจาก
ทางสำนักช่างว่าธนารักษ์ทำหนังสือมาจะเอาที่คืนเพราะเราไม่ได้ดำเนินการอะไรใน
ที่ดินแปลงนั้น แต่เราก็พยายามใช้ที่ดินแปลงนี้ขุดทำท่อระบายน้ำของการโยธาเป็น
การถมเตรียมที่ เอาไว้  ชาวบ้านเดือดร้อนก็ขนดินตรงนี้ ไปแก้ ไขปรับปรุง  
วัตถุประสงค์ตอนที่ผมไปขอรับมาจากอบจ. คือขอทำศูนย์เครื่องจักรกล บ้านพัก 
โรงจอดรถ ที่จอดรถ และทำลานอเนกประสงค์สมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ขอกู้เงินใน
ครั้งนี้ พอได้ยินข่าวว่าธนารักษ์จะเอาพ้ืนที่คืนก็ให้ข้อมูลกับทางน้องๆว่าให้ไปเขียน
ข้อมูลมาว่ากว่าจะได้ที่ดินแปลงนี้เราต้องขับไล่ประชาชนที่บุกรุกพ้ืนที่ออกไปทำทุก
สิ่งทุกอย่างเพ่ือที่จะรักษาที่ดินแปลงนี้เอาไว้  แต่หลังจากนั้นท่านธนารักษ์ก็เรียก
ผมไปคุยและแจ้งว่าท่านจะเอาที่ดินไปก่อสร้างสนง.ธนารักษ์แห่งใหม่  เนื่องจากที่ 
จ.มหาสารคามและจ.นครราชสีมาเขาเปิดที่ทำการแห่งใหม่  ท่านอธิบดีมาเปิดเองมี
แผนกันว่า จ.กาฬสินธุ์ถ้าได้พ้ืนที่ก็จะก่อสร้างเสร็จแล้วจะให้ท่านรองประวิทย์    
มาเป็นประธานเปิด  เขาวางแผนกันขนาดนั้นหากเรายังไม่ทำอะไรก็จะถูกเขาเอา
คืน ผมจึงแจ้งว่าผมขอคืนและขอใช้เต็มพ้ืนที่ผมจะดำเนินการขอกู้และก่อสร้างให้
แล้วเสร็จก่อนปี 2565 เนื่องจากธนารักษ์มีแผนก่อสร้างในปี 2566 ถ้าเราทำ
เสร็จก่อน ธนารักษ์ก็ขอพ้ืนที่คืนไม่ได้  เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำผมมีคำตอบอยู่ 
2 อย่างคือ 1 ที่เก่าไม่เหมาะสม 2 ต้องรักษาที่ดินผืนนี้เอาไว้ไม่อย่างนั้นธนารักษ์
จะเอาพ้ืนที่คืน  สิ่งที่ผมพูดสามารถตรวจสอบได้เพราะผมร้องเรียนไปที่ธนารักษ์ที่
จะเอาพ้ืนที่คืนโดยมิชอบต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ท่านรองนายกวิษณุ 
เครืองามและท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญเข้าไปพบและ
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ทำการไกล่เกลี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการทำบันทึกรายงานการประชุมผมยังไม่ได้ถอน
เรื่อง  เรื่องที่จะถูกธนารักษ์เอาพ้ืนที่คืนยังมีอยู่นี่คือเหตุผลประการแรกที่เป็น
คำตอบว่าทำไมต้องทำ  ถ้าทำแล้วทำไมต้องกู้คำตอบง่ายๆก็เพราะว่าไม่มีเงินไม่ว่า
จะอยู่ในสถานการณ์ covid  หรือไม่เราก็ไม่มีเงิน  แต่เรามียอดเงินฝาก 17 ล้าน
บาทเศษที่ฝากไว้กับกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  ตามเงื่อนไขและ
หลักการในการให้กู้ของ ก.ส.ท.  เขาบอกว่าเทศบาลมีสิทธิ์กู้ได้ 10 เท่าของวงเงินที่
ฝากไว้ 17 ล้านบาทที่เรามีขอกู้ได้ 170 ล้านบาท  ในการกู้เราต้องดูสถานะ
การเงิน สถานะการผ่อนชำระของเราจึงเป็นที่มาว่าเราจะกู้เท่าไหร่   ถ้าเรากู้ 5 - 
17 ล้านบาท  ทำได้ไม่เต็มพ้ืนที่หากใช้ไม่หมดทางธนารักษ์เขาจะเอาพ้ืนที่คืน  ใน
ที่ดินแปลงนั้นเราเตรียมเอาไว้ประมาณ 1 ไร่ทำศูนย์ตรวจวัดอากาศซึ่งเราจะได้
งบประมาณในปี 2565 อาคารตัวนี้ใช้งบประมาณ 3-5 ล้านบาทซึ่งสำนักงาน
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะมาลงทุนให้เราขอให้เรามีพ้ืน   สำนักงานเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพอากาศคือการตรวจฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ทางกรุงเทพฯเขาเห็นว่า
ฝุ่นเยอะบ้านเราไม่มีเครื่องวัด  เขาต้องการสถานที่โล่งกว้าง  พอเสนอไปว่าที่ดิน
แปลงนี้ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่นลงมาดูเขาก็ตกลงและจะทำ
งบประมาณไปขอรับงบประมาณก่อสร้างให้  เราจึงต้องกันพ้ืนที่ไว้ประมาณ 1-2 
ไร่  ที่เหลือก็จะเอามาทำศูนย์เครื่องจักรกลนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องกู้เพราะเราไม่มี
เงินแล้วเราจะกู้เท่าไหร่นั้นขออธิบายว่าท่านทั้งหลายมีเทศบัญญัติอยู่ในมือต้อง
ขอบคุณท่านสท.อาคมที่เอาร่างเทศบัญญัติมาด้วยให้ดูว่าสถานะที่เราขอกู้เงินหน้า 
95 เราตั้งงบประมาณชำระหนี้เงินกู้ในปี 2565 จำนวน  66,483,000 บาท   
มีสัญญากู้เงินคงค้างเดิม 5 โครงการ เป็นการจ่ายงวดสุดท้ายคือโครงการที่ 1 และ
โครงการที่ 2 ที่เหลืออีก 3 โครงการ  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 31 โครงการผม
ไม่ได้กู้  เงินกู้ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคท่านอดีตนายกภิญโญเป็นคนกู้ ส่วนผม
มาขอกู้ 3 โครงการคือก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกล 20 กว่าล้านบาทและขอกู้ซื้อ
ครุภัณฑ์รถยนต์รถเก็บขยะและขอกู้ครั้งสุดท้าย 2 รายการแต่ที่เราตั้งงบประมาณ
จ่าย 6 ล้านกว่าบาทนั้น  ก.ส.ท. ให้เราพักชำระหนี้เงินต้นได้ในช่วง covid และ
ปกติดอกเบี้ยที่ ก.ส.ท.คิดกับสมาชิกคือร้อยละ 3 บาทต่อปี  แต่ในยุค covid เขา
ลดเหลือร้อยละ 2 บาทต่อปี  พักหนี้เงินกู้ได้ด้วยในปี 2563 - 2566 มีหนังสือ
ออกมาเมื่อสักครู่ผมเห็นแล้วเทศบาลเมืองพัทยาขอพักชำระหนี้ต่ออีก 2 ปีถึงปี 
2567 เพราะฉะนั้นโอกาสก็เกิดว่า 1 ดอกเบี้ยถูก 2 พักต้นไม่ต้องจ่ายและจ่าย
เฉพาะดอกสถานะการเงินของเราขนาดอยู่ในสถานการณ์ covid งบประมาณ 
300 กว่าล้านบาทเราต้ังจ่าย 6 ล้านกว่าบาท  เมื่อมาดูทำไมถึงกู้ 5 โครงการที่ยัง
จ่ายไม่หมดยอดเงินกู้ทั้งหมด 60,487,758 บาท  ถ้าจ่ายทั้งต้นทั้งดอกปีหนึ่ง 
7,288,000 บาท  ตอนนี้เราตั้งงบประมาณชำระหนี้เงินกู้ 2 โครงการหายไปก็จะ
เกิดเงินกู้ขึ้นมา 1 โครงการคือ 37 ล้านบาท  เมื่อรวมยอดเงินที่กู้ 5 โครงการ 60 
ล้านบาทเศษแต่ 4 โครงการที่มีโครงการที่เหลือกับโครงการใหม่ที่กู้วันนี้จะรวมกัน
เป็นยอดเงินเพียง 67 ล้านบาท  เดิม 60,487,758 บาท  เพ่ิมขึ้นมาเป็น 67 
ล้านบาท  หากชำระทั้ งต้นทั้ งดอกของ 5 โครงการที่มีอยู่ เราจะต้องจ่าย 
7,280,000 บาท  หากเรากู้วันนี้ 37 ล้านบาท  เราจะจ่ายเงินทั้งต้นทั้งดอก 
จำนวน 7,900,000 บาท  เพ่ิมขึ้นมาอีกไม่กี่บาท  แต่เราได้ครอบคลุมการผ่อน
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ชำระสบายในระยะเวลา 10 ปี  พักหนี้เงินต้นได้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเงินก็เงินเรา
ผลประโยชน์ก็เกิดกับเราดอกเบี้ย ก.ส.ท.จ่ายคืนเราด้วยเพราะเรามีเงิน 17 ล้าน
บาทฝากไว้กับเขา  เขาเอาเงินเราไปออกดอกออกผลให้เทศบาลอ่ืนๆ  ได้เงิน
ดอกเบี้ยจากเทศบาลอ่ืนเขาก็จ่ายดอกเบี้ยให้กับเรา  เรากู้เงินของเราเองหรือถ้า
ท่านสมาชิกทั้งหลายเห็นว่ากู้ที่ไหนถูกกว่านี้ก็ขอให้ช่วยแจ้งผมมาด้วยครับ  การ
สร้างภาระหนี้สินเพ่ิมอีก 37  ล้านบาท  ถ้าจะจ่ายเต็มๆทั้งต้นทั้งดอกเมื่อมีการกู้
ใหม่เข้าไปก็แค่  7,900,000 บาท ผมว่าเงินแค่นี้ไม่ได้ทำให้สถานะการเงินของ
เทศบาลเปลี่ยนแปลงไปเรายังสามารถที่จะมีสภาพคล่องเพียงพอในการบริหาร
จัดการ  ในทำนองเดียวกันถ้าจะกู้ครึ่งครึ่งกลางๆอย่างที่ท่านสมาชิกเสนอจะทำได้
ไม่ เต็มพ้ืนที่   พ้ืนที่ที่ เรามีอยู่อย่างน้อยรั้วแสดงอาณาเขตครอบครองว่าฉัน
ครอบครองแล้วธนารักษ์จะเอาพ้ืนที่คืนไม่ได้   แต่ถ้าธนารักษ์เขาจะเอาคืน
เหมือนกับที่ของเราเราให้คนอ่ืนเขาใช้แต่ถึงบทที่จำเป็นเราจะเอาคืนท่านจะต้าน
เขาอยู่หรือไม่  หากอนุมัติไม่หมดทางธนารักษ์เขาเอาพ้ืนที่คืนชาวบ้านถามว่าทำไม
ถึงเสียที่ผมไม่ผิด  คณะผู้บริหารไม่ผิดเพราะเสนอญัตติต่อสภาแล้วแต่สภาไม่อนุมัติ  
ผมพยายามรักษาที่ดินผืนนี้ไว้สุดความสามารถแล้ว  การเป็นผู้บริหารต้องมองรอบ
ด้านครอบคลุมยอดเงิน 37 ล้านบาทไม่ใช่ปัญหากู้ได้รวมเบ็ดเสร็จแล้ว 67 ล้าน
บาท  ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งจาก 170 ล้านบาท  เมื่อผ่านสภาแล้วต้องผ่านท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัด  และกรรมการ ก.ส.ท.อีกว่ากู้มาถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของเขา
หรือไม่  เราขอไปเต็มโครงการที่เราจะทำถ้าเขาไม่อนุมัติผมก็ต้องไปหาทางอ่ืน  
เมื่อทำเสร็จสำนักสาธารณสุขซึ่งทำหน้าที่ ในการรักษาความสะอาด  รักษา
สิ่งแวดล้อม  กวาดถนน น้ำเสีย  และดูเรื่องอากาศด้วยครบถ้วนเรื่องสิ่งแวดล้อม  
หากมีสถานที่เหลือเราสามารถทำเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับท้องถิ่นอ่ืนมาศึกษาได้อีก  
หากก่อสร้างเสร็จพนักงานเรามีความคล่องตัวในการทำงานผลการทำงานก็จะ
ออกมาดี  เมื่อพนักงานของเราทำงานได้ดีพ่ีน้องประชาชนก็เกิดความพึงพอใจใน
การทำงานและส่งผลต่อประชาชนอยู่ดี  สิ่งที่ผมขอกู้เป็นสินทรัพย์ของเทศบาล
มูลค่าทั้งหลายก็จะรวมอยู่ในเงินสะสมซึ่งอยู่ในเอกสารเทศบัญญัติ 100 กว่าล้าน
บาท รถทุกคันที่ดินทุกแปลงที่กู้เงินมาซื้อคือสินทรัพย์หรือภาษาทางบัญชีเรียกว่า 
asset เขาดูตรงนี้ความพร้อมความสามารถของผู้บริหารในการเพ่ิมสินทรัพย์
เหมือนกับนักลงทุน  เราจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งหากมองถึงผลประโยชน์ตอบ
แทนที่จะได้รับเกินกว่าเงินที่เราลงทุนผมขอถามท่านทั้งหลายว่าสมควรที่จะเอา
หรือไม่  เราไม่มีเงินเราก็ต้องกู้  กู้เงินตัวเองได้ดอกเบี้ยด้วย  เสียดอกเบี้ยด้วยแต่
เสียในอัตราที่ถูกร้อยละ 2 บาทต่อปี  ผมมีเท่าไรผมก็อยากจะกู้ครับ  เพราะทุก
วันนี้ธนาคารเขาก็ให้กู้ดอกเบี้ยร้อยละ 6 บาทต่อปี  นอกจากนี้ยังมีอีกพอผมบอก
ว่าเราจะกู้ทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่อยากจะได้อาคารท่านก็ขอเข้ามาผมก็
บรรจุให้ในวาระการประชุมให้แต่เมื่อบรรจุเสร็จส่งเอกสารไปเสร็จเราตรวจพบว่ามี
ข้อบกพร่องผมจึงทำหนังสือต่อท่านประธานสภาว่าผมขอถอนญัตติที่เหลือให้มี
เฉพาะญัตตินี้  โครงการที่เหลือท่านใดอยากจะพูดเอาไว้ครั้งหน้า  ในวันนี้ผมขอกู้
เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องจักรกลของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน  
37 ล้านบาท  ขอบคุณครับ   
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อสมาชิกได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว และท่านนายกเทศมนตรีได้
ชี้แจงข้อซักถามแล้ว  ผมขอปิดการอภิปราย  ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใด
อนุญาตให้กู้ เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (สำนักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)  จำนวน  37,000,000  บาท  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ  
กรุณายกมือ  (สมาชิกอนุญาตจำนวน 15 ท่าน) 15 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง  
ไมอ่นุญาต  - ไม่มี -  

      

 (5.3)  ญัตติขออนุญาตกู้ เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
(สำนักการศึกษา)   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่  (5.3)  เรื่อง ญัตติขอ
อนุญาตกู้ เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  กระผมได้รับหนังสือจาก
นายกเทศมนตรี เรื่อง ขอถอนญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล  ที่ กส 52001/สภ.32  ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564  อ้างถึงหนังสือ
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ กส 52004/2967 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 
2564 เรื่อง ขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลตามหนังสือที่อ้าง
ถึง  นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เพ่ือดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้  1.  โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (กุดยางสามัคคี) (ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด) จำนวน 1 หลัง จำนวน 5,190,000 บาท  2.  โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 
(ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบที่ 
สถ.ศพด. 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและตามแบบ
เทศบาลกำหนด) จำนวน 1 หลัง จำนวน 9,760,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
14,950,000 บาท  (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น  เนื่องจาก
รายละเอียดในการเสนอญัตติยังไม่สมบูรณ์ จึงขอถอนญัตติในระเบียบวาระที่ 5 
(5.3)  ตามที่เสนอ  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554  ข้อ 55   ซึ่งตามระเบียบฯ เมื่อได้บรรจุเข้าระเบียบวาระแล้วการขอถอน
ญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาเทศบาล  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า
ท่านใดเห็นควรอนุญาตให้ถอนญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล จำนวน 2 โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,950,000 บาท  (สิบสี่ล้าน
เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีขอถอน กรุณายกมือ  
(สมาชิกอนุญาตให้ถอนญัตติจำนวน 17 ท่าน) 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง       
ไม่อนุญาต - ไม่มี -  

 

 (5.4)  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 2 (ดงปอ) 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่  (5.4)  เรื่อง ญัตติขอ
อนุมัติโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  แห่งที่ 2 (ดงปอ)  กระผมได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี เรื่อง      
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ขอถอนญัตติขออนุมัติโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 2 (ดงปอ)  ที่ กส 52001/สภ.33  ลงวันที่ 26 
สิงหาคม 2564 อ้างถึง  หนั งสือสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ที่  กส 
52010/2879 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโครงการ
ก่อสร้างและต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  แห่งที่ 2 
(ดงปอ)   ตามหนังสือที่ อ้างถึง  นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติญัตติขออนุมัติ
โครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
แห่งที่ 2 (ดงปอ)  เพ่ือดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาด 500  x 
1,500 เมตร ก่อสร้างรั้วและประตูยาว 55.50 เมตร ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
A ขนาด 2.70 x 1,400 เมตร  B ขนาด 1.50 x 1,000 เมตร และปรับปรุง
ผนังอลูมิเนียมกั้นห้อง ณ บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
แห่งที่ 2 (ดงปอ)  โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 2 (ดงปอ) เป็นเงินจำนวน 505,000 บาท (ห้าแสนห้าพัน
บาทถ้วน)  นั้น  เนื่องจากรายละเอียดในการเสนอญัตติยังไม่สมบูรณ์ จึงขอถอน
ญัตติในระเบียบวาระที่ 5 (5.4) ตามที่เสนอ  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ 55   ซึ่งตามระเบียบฯ เมื่อได้บรรจุเข้า
ระเบียบวาระแล้วการขอถอนญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภา
เทศบาล  ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุญาตให้ถอนญัตติขออนุมัติ
โครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
แห่งที่ 2 (ดงปอ) งบประมาณทั้งสิ้น 505,000 บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)  
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีขอถอน  กรุณายกมือ (สมาชิกอนุญาตให้ถอนญัตติ
จำนวน 17 ท่าน) 17 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  ไม่อนุญาต - ไม่มี -  

  

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  อื่นๆ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืนๆ  มีท่านสมาชิกท่านใดมี

เรื่องจะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
ผมได้รับทราบจากประชาชนชุมชนซอยน้ำทิพย์ว่ามีคนในชุมชนติดโควิด  ตอนนี้
เอาไปรักษาแล้ว 5 คน และยังเหลืออีกจำนวนมาก  ผมขอให้ทางเทศบาลไปดูแล
ช่วยเหลือด้วย  เพราะชุมชนซอยน้ำทิพย์คล้ายกับชุมชนดอนสวรรค์บ้านเรือน
ประชาชนอยู่ติดกัน  ผมขอความกรุณาให้เทศบาลช่วยดูแลด้วย สำหรับเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ผ่านสภาไปเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  ที่ผมเห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น  ผมเชื่อมั่นในหลักการ  ความคิด แนวทาง  เป็นการ
ตัดสินใจของผมเพ่ือประโยชน์ของบ้านเมืองและพ่ีน้องประชาชน  กระผมในนาม
ของสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ทำหน้าที่ดูแลพ่ีน้องประชาชนมาหลายสมัยรู้สึก
ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุน  ผลักดันงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ผ่านสภาไปด้วยดีเพ่ือที่เทศบาลจะได้
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นำเงินงบประมาณต่างๆไปแก้ไขปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนให้กับพ่ี
น้องประชาชนและยังได้นำไปพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไปและ
หน้าที่ของสมาชิกสภาต้องให้การสนับสนุนแล้วยังมีหน้าที่คอยตรวจสอบการ
บริหารงานต่างๆของเทศบาลอีกด้วย  กระผมในนามสมาชิกสภาฝ่ายนิติบัญญัติจะ
ขอทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนคอยดูแลตรวจสอบการทำหน้าที่ของฝ่าย
บริหารอย่างเต็มที่ให้มีประสิทธิภาพ  มีความเป็นธรรมและยุติธรรมอย่างแท้จริง  
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้กับบ้านเมืองและพ่ีน้องประชาชน  ถ้ามีข้อมูลก็จะขอเข้า
ไปตรวจสอบอย่างจริงจัง  ถ้ามีหลักฐานที่ชัดเจนก็จะนำไปร้องเรียนทันทีตาม
อำนาจหน้าที่ที่พึงม ีขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกท่าน
ใดเสนอ  ท่านนายกเทศมนตรีมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่  เชิญครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่
ให้การสนับสนุนผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ซึ่งค่อนข้างที่จะมีจำนวนจำกัด เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว  
เทศบาลก็เหมือนกับรัฐบาลท้องถิ่น  เมื่อไม่มีเงินสนับสนุนมาจากรัฐบาลใหญ่ก็จะ
ได้รับผลกระทบเช่นนี้ และยังมคี่าใช้จ่ายที่เกิดจากกระทรวงมหาดไทย โดยนโยบาย
ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการมาให้ทำแต่ไม่มีเงินให้  เราต้องใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
จำกัดผมพยายามบริหารจัดการให้ เกิดประโยชน์สูงสุด  เชื่อมั่นได้ครับว่า
งบประมาณที่สภาแห่งนี้อนุมัติ ผมจะกำกับดูแล  ใช้จ่ายอย่างประหยัดให้เกิดความ
คุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  กระผมได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง
ที่ 2 ประจำปี 2564 จนครบทุกระเบียบวาระแล้ว ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านที่ได้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  และคณะผู้บริหารที่ได้เสนอญัตติที่เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน  
ขอบคุณหัวหน้าส่วนการงาน  เลขานุการสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล  
ผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่รับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้
ทุกท่านและที่รับฟังผ่านทางเสียงตามสาย  ที่ได้ทำให้การประชุมในวันนี้เป็นที่
เรียบร้อย  ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   16.00  น.  
 
 
 

(ลงชื่อ)                      ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวธัญญารัตน์  บุญวิทยาธร) 
                         พนักงานจ้าง 

 
(ลงชื่อ)                      ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

              (นางสาวปริยาภรณ์    ศิริพานิช) 
                นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 



-26- 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
                 (นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์) 
                          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายพงษ์ธร   โพธิแท่น)   
                  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   
 
 

    (ลงชื่อ)                         เลขานุการสภาเทศบาล 
                            (นายรณยุทธ  หอมหวล)   
                         รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
         ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 
คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันที่          เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564   
รับรองถูกต้อง     

 
 
 

(ลงชื่อ)                             
(นายกฤษฎา  เวียงวะลัย) 

ประธานกรรมการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)                             
(นายณัฐณรงค์  สนศรี) 

กรรมการ 
 

(ลงชื่อ)                             
(นายลิขิตร  จงสมชัย) 

กรรมการ 
 

(ลงชื่อ)                             
(นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย) 

กรรมการ 
 

 

(ลงชื่อ)                             
(นางสาวจำลอง  ภูเต้านาค) 
กรรมการและเลขานุการ 
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สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีมติรับรอง  เมื่อวันที่           เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 

 

(ลงชื่อ)   
                           

(นายโฆษิต  ธีรกุล) 
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

 


